



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สร. แถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ย้ำบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดเสร็จสิ้น ก.ย.นี้ หากพบคนแสวงผลประโยชน์เอามิดถึงที่สุด ส่วนอสม.จะได้ค่าตอบแทน 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย. พร้อมเร่งเดินหน้าจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้ประเทศไทย 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาวัคซีนในประเทศ ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ทั้งการวิจัย และการจัดหาโรงงานเพื่อผลิต 2.การเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยล่าสุดได้เจรจากับ บ.แอสตรา เซเนกา และม.ออกซ์ฟอร์ด ที่มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาวัคซีนสำเร็จ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตในประเทศไทย คาดว่าจะตกลงเรื่องรับการถ่ายทอดในกลางเดือน ก.ย. และต้นปี 2564 น่าจะได้วัคซีน โดยจะใช้ระยะเวลาในการผลิต 6 เดือน กำลังการผลิต 200 ล้านโดสต่อปี และ 3.การร่วมกับโครงการ COVAX ของ WHO ที่มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทที่พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข้าร่วม และให้ประเทศต่าง ๆ ระดมทุน หากวัคซีนตัวใดสำเร็จก็จะได้รับวัคซีนไปใช้ด้วย ขณะนี้มี 10 บริษัทที่มีแนวโน้มจะผลิตวัคซีนได้ ซึ่งไทยอยู่ระหว่างเจรจาเข้าร่วมระดมทุนในนามรัฐบาลไทย

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, sanook, kapook, thebankokinsight, tnthailand, one31, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, businessstoday)

-ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 5 ก.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ประกอบด้วย ชายบราซิลเดินทางมาจากอินโดนีเซีย 1 ราย นักเรียนหญิงอเมริกันเดินทางมาจากสหรัฐฯ 1 ราย ชายและหญิงรัสเซีย เดินทางมาจากรัสเซีย 2 ราย ชายและหญิงอินเดีย เดินทางมาจากอินเดีย 2 ราย และชายบังกลาเทศเดินทางมาจากบังกลาเทศ 1 ราย ทั้งหมดเข้าพักใน State Quarantine ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยสะสม 3,438 ราย รักษาหายแล้ว 3,279 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. 101 ราย ผู้เสียชีวิต 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า แม้จะตรวจพบนักโทษติดโควิด แต่เรือนจำยังไม่มีกรงดเยี่ยมญาติ แต่จะคัดกรองที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อป้องกันญาติที่เข้าเยี่ยมนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้ต้องขัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-นายทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ รองปลัด ก.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับฟังแนวทางการทำงานร่วมกัน มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เป้าหมายในการเปิดประเทศ 25 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ 80 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการกิจกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของ สร.

ประเด็นผลกระทบ

1.ความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาไท, tnthailand, thebangkokinsight, mcot)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังป่วยโควิด 19 ว่า ล่าสุดผู้ป่วยอาการไม่น่าเป็นห่วง อยู่ในอาการดูแลของรพ.ราชภัฏฯ ส่วนการสอบสวนเพิ่มเติมพบผู้สัมผัสเพิ่มเป็น 708 ราย แบ่งเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 140 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 568 ราย ส่วนข้อสงสัยของประชาชน 1.ติดเชื้อจากที่ไหน อยู่ระหว่างการสอบสวน 2.กังวลว่าผู้ป่วยจะไปแพร่โรคให้ผู้อื่นหรือไม่ ยืนยันว่า รายนี้ไม่มีอาการมาก ประกอบกับเป็นดีเจทำงานกลางคืน ไม่ได้ทำงานบริการโดยตรง คนที่สัมผัสโรคจึงมีจำกัดในระดับหนึ่ง 3.การตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิด คนในครอบครัว ซึ่งมีความเสี่ยงติดเชือก่อน ยังไม่มีพบติดเชื้อ คนใกล้ชิดที่เป็นผู้ต้องขังร่วมกัน 36 คน ไม่พบ ที่ศาลไม่พบ พนักงานที่ทำงานด้วยกัน ไม่พบ แสดงว่าโอกาสแพร่เชื้อให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำยิ่งน้อยไปอีก สำหรับคำแนะนำสำหรับประชาชน กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่คิดว่าตัวเองไปอยู่ในสถานที่หรือวันเวลาที่ผู้ติดเชื้ออาจจะไป ให้โทรสอบถาม 1422 หรือไปขอรับคำปรึกษาเพื่อตรวจคัดกรองได้ กลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป ให้คงมาตรการควบคุมป้องกันโรคเข้มข้นตามเดิม ส่วนสถานประกอบการหรือผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคม ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, tnthailand, nationtv, thaipbs, thailandplus)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันนี้ สร. ร่วมกับ สำนักงานเขตทุ่งครุ และสำนักงานอัย กทม. ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกที่ คอนโดบ้านสวนธน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ มีประชาชนมารับบริการ 137 ราย จะทราบผลตรวจภายในคืนนี้ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นสมาชิกในครอบครัว 5 ราย และผู้ใกล้ชิดอีก 7 ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ด้านผู้สัมผัสที่เป็นพนักงานร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 และ พระราม 5 จำนวน 25 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ และจะมีการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองที่ถนนข้าวสารเพิ่มเติม สำหรับผู้ลงทะเบียนไทยชนะที่ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน สาขา

ประเด็นข่าว

พระราม 3 จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ขอให้สังเกตอาการทางเดินหายใจภายใน 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่ไปร้าน หากมีอาการป่วย ให้รีบไปพบแพทย์ที่รพ.ของรัฐใกล้บ้าน

-นพ.สฤตเดช เจริญไชย รอง นพ.สจจ.นทบุรี เปิดเผยว่า สาวลาว พนักงานร้านสามวันสองคืน สาขาพระราม 5 ที่หลบหนีไป ได้อ้อนกลับเข้าบ้านพักเมื่อช่วง 3 ทุ่มวันที่ 4 ก.ย. ผู้ดูแลร้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับตัวนำส่ง รพ.บางกรวย 2 เพื่อกักตัวแล้ว สาเหตุที่หลบหนีเนื่องมาจากบัตรที่อนุญาตเข้ามาทำงานหมดอายุ

2.ผลสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองของคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า จากผลสำรวจพฤติกรรมตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ระหว่างวันที่ 14 - 27 ส.ค. 2563 พบว่า การป้องกันตนเองของประชาชนลดลงอย่างชัดเจนในทุกพฤติกรรม โดยในภาพรวมลดลงจากร้อยละ 75.6 เป็น 73.6 ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ การระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก การระวังไม่อยู่ใกล้ผู้อื่นตั้งนั้น ขอเรียกร้องความร่วมมือของประชาชน โดยเฉพาะในวันหยุดยาวให้เที่ยวอย่างปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันตนเองต่อไป และลงทะเบียนแอปฯ ไทยชนะทุกครั้ง

3.ภูเก็ตโมเดลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, nationtv, thebangkokinsight, newtv, nationweekend, siangtai, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพื่อหาทางแก้ไข และรวบรวมเสนอกรม.พิจารณาหาทางออก พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ต้องคิดเรื่องการควบคุมโรคคู่ไปกับการเดินทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของแนวคิดภูเก็ตโมเดล ซึ่งสธ.ได้วางแผนรับมือสถานการณ์ไว้หมดแล้ว หากประสบความสำเร็จ ภูเก็ตโมเดลจะกลายเป็นทางออกหนึ่งในการฟื้นเศรษฐกิจไทย

4.ตรวจโควิดด้วยการเจาะเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจโควิด-19 เร็ว ถูก รู้ว่าติด โดย 1.ตรวจในเลือด ถ้าบวก หาดอว่าปล่อยเชื้อได้หรือโดยตรวจวิธีพีซีอาร์ 2.ผู้สัมผัสโรค ต้อง swab หลายครั้ง จนจบ 14 วัน ซึ่งมีราคา 2,000-7,000 บาท/ครั้ง 3.หากต้องการทราบว่าผู้สัมผัสกับผู้ที่ต้องซังติดเชื้อ ให้เจาะเลือดด้วยวิธีมาตรฐาน ซึ่งจะให้ผลบวกตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปหลังติดเชื้อ และตรวจซ้ำในวันที่ 7 4.เจาะเลือดคัดกรองเบื้องต้นปลายนิ้ว เห็นผลใน 2 นาที ถ้าผลบวก ให้ยืนยันด้วยการตรวจเลือดมาตรฐาน รู้ผลใน 3 ชั่วโมง 5.ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. อธิบดีทุกกรม ผอ.สำนัก ผู้ตรวจราชการ ได้ส่งรายละเอียดต่อกรมการที่ปรึกษาโควิดกระทรวงหลายครั้ง ซึ่งเมื่อจบประเทศร่อยหรือ เราต้องประหยัด ด้วยวิธีที่ตรงจุด

5.ลักลอบข้ามแดนเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมา บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด จ.ตาก ใกล้บ่อนอนออนไลน์ริมฝั่งแม่น้ำเมย มีเรือพายมาจากฝั่งเมียนมา จนท.จับกุมผู้โดยสารได้ 6 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 5 คน เป็นชาวจีน 1 คน ทั้งหมดเป็นพนักงานบ่อนออนไลน์ นำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด และประสานเจ้าหน้าที่ ตม.ตาก ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

6.ข่าวลือผู้ลี้ภัยติดโควิดเสียชีวิตในศูนย์อพยพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-มีข่าวลือว่า ผู้ลี้ภัยในศูนย์อพยพบ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เสียชีวิตกะทันหัน เนื่องจากติดโรคโควิดจากเมียนมา ทำให้ชาวแม่ฮ่องสอนตื่นตระหนก ล่าสุดนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง หากพบใครปล่อยข่าวลืออีกจะถูกดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด พร้อมทั้งแจ้งหนังสือเวียนไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้กำชับลูกบ้านอย่าแอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามารับจ้างและพักพิงไร่นา/ในหมู่บ้านเด็ดขาด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaipbs, tnnthailand, xinhuaithai)

- มาเลเซีย พบผู้ถูกคุมขังติดเชื้อในเรือนจำเมืองตาเวา รัฐซาบฮาร์ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7 คน
- นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการคุมเข้มจนถึง 14 ก.ย. โดยทั่วประเทศคงการเตือนภัยระดับ 2 ส่วนเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งมีภาวะระบาดคลัสเตอร์ใหม่ตั้งแต่เดือน ส.ค. จะคงการเตือนภัยระดับ 2.5 ครอบคลุมการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ห้ามรวมกลุ่มเกินกว่า 10 คน
- อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 86,432 ราย มากเป็นอันดับ 3 ของโลก
- เมียนมา ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 60 ราย รวม 1,171 ราย รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
- ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,975 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 309,156 ราย
- สเปน ผู้ติดเชื้อเกินกว่า 5 แสนราย สูงสุดในยุโรปตะวันตก

ประเด็นข่าว

- สหรัฐฯ** แพทย์แนะประชาชนใช้หน้ากาก ลดการรวมกลุ่มในช่วงวันหยุดเนื่องในวันแรงงาน
- บราซิล** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันเดียว 51,194 ราย เป็นอันดับ 2 ของโลก
- รัสเซีย** ทีมนักวิทยาศาสตร์เผยแพร่รายงานในวารสารการแพทย์แลนเซต ระบุว่า จากการทดสอบวัคซีนสปุตนิก 5 ในขั้นต้นกับคนอายุ 18-60 ปีที่สุขภาพแข็งแรง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 38 คน พบว่าวัคซีนสามารถสร้างแอนติบอดีได้ดี และไม่มีผลกระทบข้างเคียงรุนแรง นอกจากทำให้ปวดศีรษะและปวดตามข้อบ้าง
- เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 168 ราย ต่ำที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์นับตั้งแต่บังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเข้มงวด
- อิรัก** พบผู้ติดเชื้อรายวัน 5,036 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 252,075 ราย รัฐบาลเตือนว่าอพ.ต่างๆ อาจควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ภายในไม่กี่วันนี้
- **WHO** นางมาร์กาเรต แฮร์ริส โฆษก WHO ระบุ ไม่คาดหวังว่าจะมีวัคซีนพร้อมใช้ทั่วโลกจนกว่าจะถึงกลางปีหน้า และจะไม่รีบรับรองวัคซีนใด ๆ ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน ขณะที่ นายเทรอส อดานอม เกเบเรเยซุส ผอ.ใหญ่ WHO เตือนว่า การใช้นโยบายวัคซีนขาดินิยมของประเทศต่าง ๆ จะทำให้ความพยายามสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ช้าลง และเรียกร้องให้มีการใช้วัคซีนอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 319,409 ราย ติดเชื้อสะสม 26,760,270 ราย เสียชีวิตสะสม 877,886 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,385,367 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,091,801 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 4,020,239 ราย

แพทย์จิตอาสาคัดกรองหมอเข้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thailandplus, thaigov

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมรพ.เบตง จ.ยะลา พบว่า มีความร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สร้างข้อต่อชีวิต ที่มี ศ.นพ. กิรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดข้อต่อเข้าระดับประเทศ ได้นำทีมแพทย์จิตอาสาและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยทำการผ่าตัดข้อต่อเข้าให้แก่ผู้ป่วยที่รพ.เบตง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนแพทย์ ได้รับการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

โรคหลอดเลือดสมอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ หากได้รับการรักษาไม่ทันส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลือตามมา ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีญาติสายตรงป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีอาการเตือนสำคัญ คือ แขน ขาอ่อนแรงซีกเดียวของร่างกาย สับสน พูดลำบาก พูดไม่รู้เรื่อง ตามองเห็นลดลง 1 หรือทั้ง 2 ข้าง มีปัญหาการเดิน มึนงง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดฉับพลัน ให้รีบมาพบแพทย์ด่วนที่สุดในระบบ STROKE FAST TRACK จะรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด

ทำฟันเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ChiangmaiNews)

-นพ.สรวิศ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่ทำฟันกับหมอมือเป่า เสี่ยงติดเชื้อเสียชีวิตจากการใช้วัสดุไร้คุณภาพ-ไม่สะอาด รวมทั้งไม่ได้รับการรักษาโรคฟันที่เป็นอยู่ ทำให้เหม็นเน่าทั้งปาก ขากรรไกรละลาย และอาจเกิดอันตรายจากวัสดุมีสารระเหยตกค้าง

เลิกขายบุหรี่ในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, sanook, mcot

-พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อรมว.ยุติธรรมให้สั่งการกรมราชทัณฑ์ยกเลิกนโยบายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและหรือยาเส้น ในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ยืนยันว่า ก่อนที่จะมีนโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำได้มีการสำรวจผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศพบว่า ติดบุหรี่ถึง 40% และส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะสภาพภายในเรือนจำค่อนข้างแออัด

สิทธิบัตรยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ดร.ภญ.ชุติมา อรรถสิทธิ์พันธุ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สธ. เปิดเผยในงานเสวนาวิชาการความตกลง CPTPP ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมไทย ครั้งที่ 1 ว่า ตลอดเส้นทาง Supply Chain ของระบบยา ตั้งแต่กระบวนการคิดค้น ทดลองตั้งต้น ไปสู่การผลิต ขนส่งทะเบียน จนกระจายไปสู่มือแพทย์และผู้ป่วย ล้วนเกี่ยวพันกับเนื้อหาในความตกลง CPTPP หลากหลายข้อ รวมถึงภาคผนวกอีกจำนวนมาก แต่ที่เป็นกังวลกันมากคือเรื่องมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL)

ข่าวปลอมใบชื่อยาแก้โรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงประเด็น ใบชื่อยาแก้โรคมะเร็ง ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าใบชื่อยาไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ การใช้สมุนไพรอาจส่งผลข้างเคียงกับผู้ใช้ได้ ควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้

ประเด็นข่าว

ข่าวปลอมใช้น้ำปัสสาวะหยอดจมูกรักษาโควิด

สื่อที่น่าเสนา : ผู้จัดการออนไลน์

-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรักษาโรคโควิดด้วยการใช้น้ำปัสสาวะหยอดจมูกทุกวัน ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ โดยน้ำปัสสาวะเป็นของเสียที่ไตขับออกมา หากนำกลับเข้าไปใช้อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย